



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี  
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการ บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา ๑ ปี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา การศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินที่ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จำนวน ๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือน และโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๕ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นางชฎากรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา ๑ ปี  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายพิษณุวัชร สวัสดิ์	ศึกษานิเทศก์	- ผ่านการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
๒	นางรุ่งทิพย์ ชาวกระหลิม	ศึกษานิเทศก์	- ผ่านการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
๓	นางปาริฉัตร ผูกจิตร	ศึกษานิเทศก์	- ผ่านการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
๔	นางกรรณิการ์ ธนะสูตร	ศึกษานิเทศก์	- ผ่านการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
๕	นางสาววิจิตรชนันท์ วงศ์ทังน้อย	ศึกษานิเทศก์	- ผ่านการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

